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นายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(กศน.) กล่าวว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) 10/2559 ระบุให้มีผู้แทนสำนักงาน กศน.เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการศึกษาธิการ (กศจ.) ด้วยนั้น
จากที่ตนได้หารือกับกลุ่มผู้บริหาร กศน.จังหวัดที่ได้เข้าไปนั่งเป็นกรรมการ
กศจ.ทำให้ทราบว่านับตั้งแต่มีการประชุมบอร์ด กศจ.ของแต่ละจังหวัด สิ่งหนึ่งที่พบคือ
การประชุมแต่ละครั้งจะพิจารณาแต่งานที่เกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น เช่น การสอบครูผู้ช่วย
การแต่งตั้งโยกย้ายครูและผู้บริหาร รวมไปถึงวินัยข้าราชการ เป็นต้น
ยังไม่เคยมีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านการศึกษาซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญ
ที่จะส่งผลโดยตรงไปถึงตัวเด็กนักเรียน

“เท่าที่ฟังข้อมูลการประชุมบอร์ด
กศจ.แต่ละครั้งผ่านมาเกือบปียังไม่เห็นว่าจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่จะเป็นประโยชน์กับนักเรียน
แต่ก็พอเข้าใจ กศจ.อยู่หากไม่รอบคอบเรื่องการออกกฎระเบียบแต่งตั้งโยกย้ายต่างๆ
อาจจะถูกฟ้องร้องตามมาในภายหลังได้ เข้าใจว่าผู้บริหาร ศธ.ก็คงรับทราบและกำลังหาทางแก้ไขอยู่”
เลขาธิการ กศน.กล่าว.
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